
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar

Nú þegar er skattlagning á eldsneyti, ökutæki ofl. á þeirri forsendu að nota þetta til viðhalds vega og 
gatnamála langt umfram það sem er notað í þau málefni. Það er algerlega óásættanlegt að bæta þar 
í!

Hækki fjármagnstekjuskatt, þar er af fullt að taka!
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